

ไวยดารา จีบ ปกฉัตร ทำผมไฮฮาร์ก รับปริญญาและดู"คลิปจีบ" เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

นำเสนอเมื่อ : 18 ธ.ค. 2552



จีบ ปกฉัตร



จ๊ีบ ปกฉัตร

ไวยดารา จ๊ีบ ทำผม โมฮอว์ก รับปริญญา

ชาวเน็ตถล่มและ **จ๊ีบ ปกฉัตร เทียมชัย** ดารา-พิธีกรดัง ไม่สำรวมและทำทงผม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตั้งกระทู้อโงมตีทงทงทการเดิน ลักษณะของทงทงและประการสำคัญคือทงผมโมฮอว์กสีทง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนสังคมออนไลน์ในเว็บไซต์ "พันทิป" โดยในเว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทย มีการตั้งกระทู้อจากสมาชิกกล่าวตำหนิ **จ๊ีบ ปกฉัตร เทียมชัย** พรอมระบุรายละเอียดการแสดงกิริยาไมสำรวม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปีการศึกษา 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สำหรับเนื้อความกล่าวระบุถึงความไม่สำรวมในพิธีพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทงทงทการเดินและลักษณะของทงทงที่ไขวทง และประการสำคัญคือทงผมโมฮอว์กสีทง

โดยเนื้อความบางส่วระบุว่า "ตอนเข้าแถวรอรับพระราชทานก็ยังคงนิ่งๆ อยู่ แต่หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพฯ เสร็จขนาดยังไม่ลงจากเวที นองก็เดินแกวงแขน ยังกบอยบนแคตวอลก ตอนแรกทงมองอยู่ยงนี้กอนูโลมวออาจจะลืมตัวเพราะประการมา แต่พอลงจากเวที นองยงเดินแกไปซายทงททท หดคอแล้วทำเอียงคอในระยะที่ไมทงจากทงททททท นีความนดูน่ารักนุ้กหรือไมทททท นีคือพิธี ไมซเวททงแสดงละคร จะมาทำตัวเลนๆ ไดอยงไร ยงไมพอ หลังจากเดินมาทงทงที่แลวยงไขวทงทททท

(ไม่มีคนที่นั่งแถวหน้าบังอยู่เลย)"

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากมีการตั้งกระทู้ระบุถึงความไม่เหมาะสมของ **จี๊ป ปกฉัตร** ขึ้นมาไม่นาน บรรดาสมาชิกของเว็บไซต์ดังกล่าว ต่างแสดงความเห็นกล่าวถึงพฤติกรรมดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง และกล่าวรวมไปถึงคณะอาจารย์และทางมหาวิทยาลัยในทำนองว่าให้บัณฑิตที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างไร โดยเฉพาะการแต่งกายและทรงผมที่ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วน of ทรงผม "โมฮอว์ก" ต่อมากลายเป็นประเด็นร้อนที่สุด เพราะเป็นภาพที่เห็นได้ชัด หลายความเห็นระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยระเบียบแล้วทรงผมต้องเรียบร้อยและสีด้า จึงกล่าวระบุถึงการไม่รู้จักกาลเทศะและความไม่เข้มงวดของอาจารย์ในเวลานั้น ซึ่งทำให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม

สำหรับ **จี๊ป ปกฉัตร** เทียมชัย พิธีกร-นักแสดงวัย 23 จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรม เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตสาวแอ็คชั่นปี 2004 และรางวัล "เซเว่นส์ทีน เมบิลีน แซลซูซี่ เกิร์ล" เคยมีผลงานละครเรื่อง "ธรรมะติดปีก" แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก "ตัดสูฟุด" ล่าสุดทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ "ลวงลับดับแตก"

ดูคลิป **จี๊ป** ให้สัมภาษณ์ เรื่องเด่นเย็นนี้ ที่รายการสรยุทธ

2.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

**ข่าวสด**

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก [สยามดารา](#), [Pantip.com](#) โดยคุณ >> [นี่หรือมนุษย์?](#) <<

<http://women.kapook.com/view7927.html>

<http://forum.sanook.com/forum/3004516>